



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง

1. สศก. จับมือภาคี สวท. และ ม.หอการค้าไทย เดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ...
2. ศก.พัฒนิกมช.ดึงเทคโนโลยีแบบจำลองRice4cast แม่นยำสูง พลิกโฉม...
3. คอลัมน์: หะหะพาที: โหมโรง"มหาสงกรานต์"+มหัศจรรย์งาน"มะม่วง"ไทย
4. ภาพข่าว: เกษตรไทยในยุค 4.0
5. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เกษตรคืนถิ่น
6. กสส.ปลื้มชาวเชียงใหม่รับสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดจริงใจขายได้ 2 หมื่นบาท...
7. คอลัมน์: สังคมสยามรัฐ
8. คอลัมน์: ทดเวลาเจ็บ
9. คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า
10. กรมชลฯวางแผนจัดการน้ำรับมือหน้าฝน

สื่อ

- thainews.prd.go.th  
naewna.com  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
มติชน  
ไทยโพสต์  
สยามรัฐ  
สยามกีฬา  
แนวหน้า  
มติชน (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ thainews.prd.go.th

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : สศก. จับมือภาคี สวก. และ ม.หอการค้าไทย เดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ...



หน้าหลัก ข่าวเด่นข่าว - 501ออนไลน์ - ข่าวเกษตร PRD sharing

สสท. จับมือภาคี สวก. และ ม.หอการค้าไทย เดินหน้าจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษของประเทศไทย



01 เม.ย. 2564 | 41ชม. | 34



ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง และจัดการห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจการเกษตร (SCEC)" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดผืนดิน...

ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สศก. ได้มีการประชุมหารือ เจตน์เจตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

ด้าน ดร.สุชาติ กาสนิว ผู้บัญชาการส่วนส่งเสริมและบริหารกรมส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร...

Problem การสื่อสารข้อมูลทางตลาดโลก Price ที่ขึ้นลงตามการกำหนดในเขตสินค้า...

ทั้งนี้ การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ จะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนในการปฏิบัติ คือ จัดพื้นที่ที่เหมาะสม...

ดังนั้น หลักการสำคัญของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมไม่ประสงค์เฉพาะสั้นๆ...

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสนธิ์ ธนสุโขทัย  
ผู้เรียบเรียง : สุนิษาพรรัตน์ ธีรพิชญ์นิรันดร์  
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวยอดนิยม

- กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญ... 29 มี.ค. 2564
- โยกศึกษา ชวนเด็กและปิ่นโต... 29 มี.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง



จ.เสนาฯ รมณีน่านพร้อมกันแจ่มความแข็งแรงของ...



คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติงานในภูมิภาค...





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : ศก.พนิกมช.ดึงเทคโนโลยีแบบจำลองRice4cast แม่นยำสูง พลิกโฉม...

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

## สศก.พนิกมช.ดึงเทคโนโลยีแบบจำลองRice4cast แม่นยำสูง พลิกโฉมพยากรณ์ผลผลิตข้าวแบบรายจังหวัดปี 2564/65

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สศก.

Tweet ติดตามแนวโน้ม

👍 ถูกใจ 4.6 แสน



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินงาน Big Data เป็นนโยบายที่สำคัญของภาครัฐซึ่ง สศก. ในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายและข้อมูลสารสนเทศการเกษตร และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ดำเนินการ จึงได้เร่งจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ภาคการเกษตร เพื่อการบริหารและการให้บริการข้อมูลภาคเกษตรในทุกมิติ โดยในปี 2564 จะเร่งศึกษาแนวทางการพัฒนาภาคเกษตร ด้วยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตรที่แม่นยำ

ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา สศก. โดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ได้มีการหารือร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรรถชัย จินตะเวช และอาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ถึงแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรจากการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจทางการเกษตร โดยเน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information Systems) ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับแปลง ฟาร์ม ลุ่มน้ำจนถึงระดับภาค สำหรับเทคโนโลยีพยากรณ์ ของศวทก. คณะเกษตรศาสตร์





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : ศก.พนิกมช.ดึงเทคโนโลยีแบบจำลองRice4cast แม่นยำสูง พลิกโฉม...

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการใช้แบบจำลอง Rice4cast จากโปรแกรมแบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช (Decision Support System for Agrotechnology Transfer: DSSAT) ในการพยากรณ์ผลผลิตข้าวของประเทศไทย ซึ่งมีความแม่นยำสูง โดยใช้ตัวแปรปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่ารังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิสูงสุด - ต่ำสุด ปริมาณน้ำฝน และคุณสมบัติของชุดดิน ซึ่งหลังจากนี้ ศศก. จะร่วมพัฒนาแบบจำลองข้าวเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2564/65 รวมถึงแนวทางการร่วมมือในอนาคตมาพยากรณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงานต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อน ในการปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง เพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทำเกษตรมูลค่าต่ำไปสู่มูลค่าสูงและเหมาะสมกับพื้นที่ สนับสนุนการทำเกษตรแบบรวมผลผลิตและรวมจำหน่าย (เกษตรแปลงใหญ่ หรือ สหกรณ์) การขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้ การพัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร (Agricultural Biodiversity) การพัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการเกษตรสมัยใหม่ (Service Provider) และสร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) ตลอดจนส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว) ต่อไป

“หลังจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ศศก. จะมีการทำแผนประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมการข้าวGISTDA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาแบบจำลองข้าวเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายจังหวัด ด้วย Rice4cast และจะมีการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ ศศก. ในการใช้ฐานข้อมูลและแบบจำลองดังกล่าวประกอบการรายงานความเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตพืชรายฤดู และรายแปลงผลิตต่อไป” เลขาธิการ ศศก. กล่าวทิ้งท้าย





## โหมโรง “มหาสงกรานต์” + มหัศจรรย์งาน “มะม่วง” ไทย

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เสาร์แรกรับเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศ แต่ที่สนุกที่สุดของประเทศ(ถ้าไม่มีโควิด) เพราะเป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังลี้กลามาถึง...มีอะไรน่าเที่ยวว่าชมหน้าชื่อนำอ่านบ้างสัปดาห์นี้ เชิญพบกับ “เสาร์สารพัน” ได้เลยครับ

● เริ่มที่ข่าวเทศกาลสงกรานต์ตามระเบียบ...เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา รมว.วัฒนธรรม อธิษฐิณ คุณปลื้ม แถลงยืนยันว่า ได้รับอนุมัติจากกรมศิลปากร ให้จัดสงกรานต์ปีนี้ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ตามข้อเสนอของกระทรวง...ขอเชิญทุกฝ่ายร่วมประเพณีสงกรานต์ย้อนยุคด้วยการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำคำหัว ขอพรผู้ใหญ่ และงดเว้นการเล่นส้อมใหม่ โดยเฉพาะสงครามฉีดน้ำ และ ฯลฯ ไว้ก่อน....ส่วนงานสงกรานต์ตัวอย่างใน กทม.นั้น กระทรวงวัฒนธรรม+กทม. และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จะร่วมกันจัด ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 วันที่ 13-15 เมษายน

● งานนี้ก็มีที่ สยามพารากอน เช่นกัน...มาก่อนสงกรานต์ แต่เลิกหลังสงกรานต์กับปรากฏการณ์รับฤดูร้อนในชื่อฝรั่ง “Siam Paragon Summer Sensation Surf & Verve” เนรมิตบริเวณพาร์คพารากอน (ลานเชื่อมระหว่าง สยามพารากอน กับ สยามเซ็นเตอร์) ให้กลายเป็นชายหาดได้คลื่นเซิร์ฟสเกต ที่รวมทุกกิจกรรมเอาใจสายนักเล่นเซิร์ฟสเกต และเปิดพื้นที่ให้คนรักความผาดโผนได้มาเล่นกระดานโต้คลื่นบนบกอย่างเต็มอิม ตั้งแต่ 1 เมษายน ไปจนถึงโน้นเลย 9 พฤษภาคม...

● ส่วนงานนี้ซื้อก็บอกแล้วว่าเป็นงานของคน “รักกล้อง” ตัวจริงเสียจริง “บีกาเมร่าเฟสตีวัล” มหกรรมที่รวบรวมกล้องดิจิทัลรุ่นใหม่ๆ ล่าสุดมาจำหน่ายกว่า 50 แบรินต์...ภายในงานมีการเปิดตัวกล้องดิจิทัลรุ่นใหม่ทุกวัน รวมถึงมีเวิร์กช็อปให้คนรักกล้องได้ร่วมกิจกรรมกับช่างภาพชั้นนำของประเทศไทยกะตักใหญ่และถ้าใครจะซื้อกล้องก็มีบริการ

ลดและผ่อนไว้บริการนานถึง 36 เดือน...ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นที่ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 1-6 เมษายน

● จากคนรักกล้องไปที่งานของคนรักนาฬิกากันบ้าง...งาน The Mall Summer Watch Festival ระดมนาฬิกาสารพัดยี่ห้อ ทั้งประเภทใช้งานจริงจังและแฟชั่นทันสมัย พร้อมประกาศลดราคาและแจกสิทธิพิเศษตามสไตล์เดอะมอลล์...ใครยังไม่มึนนาฬิกาใจลองแวะไปเดินดูได้ที่ เดอะมอลล์ บางกะปิ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 7 เมษายน

● ข่าวดีสำหรับคนมีปัญหาเรื่องเท้า...ณรงค์ โชควัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มแพนในเครือสหพัฒน์แจ้งมา ผู้ที่มีปัญหาเรื่องเท้าอย่าชะล่าใจ ปล่อยไว้นานอาจเกิดผลกระทบต่อการทำงานหรือเรื่องอื่นได้...ใครมีปัญหาเท้าแบน, รองเท้า, ปวดใต้ฝ่าเท้า, เท้าชาและ ฯลฯ แจ้งสำรวจคิวเข้าตรวจและรับคำปรึกษาฟรี โดย นพ.สิทธิพงษ์ มีศักดิ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเท้าจากออสเตรเลีย ที่ Line : @carestep หรือ โทร. 06-4183-7136 และ 06-4181-1286 ส่วนมาก เพราะจะฟรีแค่ 100 ท่านแรก และจะเปิดให้บริการวันเดียวคือ 6 เมษายนนี้

● สำหรับคนรักมะม่วงคงพลาดงานนี้ไม่ได้เด็ดขาด “Mango of SIAM” ที่สุดแห่งมะม่วงไทยถูกใจทั่วโลก หรือมหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีที่ทุกคนรอคอย จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ไอคอนสยาม ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถึง 6 เมษายนนี้ จะซื้อมะม่วงคุณภาพดีไปบ่มรับประทานเองที่บ้านหรือจะนั่งลิ้มรสสดๆกับมะม่วงเมนูพิเศษภายในงานก็ได้ทั้ง 2 อย่าง แถมยังมีอุปกรณ์การเกษตรสารพัดมาออกร้านในงานนี้ด้วย

● ข่าวหนังสือส่งท้ายเสาร์นี้เริ่มด้วย “สี่ประยุทธ์ทะเลฟ้า” นวนิยายเรื่องยาวว่าด้วยโลกแห่งปรมาณูหรือกำลังภายในแฟนตาซีจากเว็บไซต์ดังของจีน แต่งโดย “เทียนฉานฉู่ไต้” แปลโดย ลี หลินลี่ จากค่ายสยามอินเตอร์บุ๊คส์ ก็คงต้องดีจริง ดั่งจริง และยาวจริงแหละครับ เพราะเล่มที่ออกสู่ร้านหนังสือขณะนี้คือเล่ม 31-32 เข้าไปแล้ว...อีกเรื่องจากสยามอินเตอร์บุ๊คส์ เป็นนวนิยายจีนยุคใหม่ขึ้นมาหน่อย ประมาณ ค.ศ.1940 “ยุทธการวิหคภูแผ่นดิน” ผลงานของ “ไท่เฟย” แปลโดย “54Shaonian” (นามปากกาจายากแต่แปลสนุก) มาถึงเล่ม 3-เล่ม 4 แล้วครับ...ในส่วนของ นานมีบุ๊คส์ งวดนี้มีมาฝากหนึ่งเรื่องครับ...“ปู่ปลัด มนุษย์ขะแห่งเมืองปล่องควัน” นิยายภาพต้นฉบับญี่ปุ่น แปลโดย กัทรสร ภูริพิพัฒน์...และของสำนักพิมพ์ แสงดาว ยังคงเป็นหนังสือนิยายชุดสามเกลอ พล นิกร กิมหงวน “วัยหนุ่ม” เล่ม 6 มีเรื่อง สมบัติมหาโจร+เกาะฉลาม+ธิดาพระอุมา อยู่ในเล่มเดียวกัน.



# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Super บันเทิง

วันที่: ศุกร์ 2 เมษายน 2564

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3401

Col.Inch: 15.18

Ad Value: 22,770

ภาพข่าว: เกษตรไทยในยุค 4.0

หน้า: 17(บนขวา)

PRValue (x3): 68,310

คลิป: สีสี่



**เกษตรไทยในยุค 4.0** : อलगกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เกษตรไทยในยุค 4.0” ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง SMART-CEO Digital รุ่นที่ 5 การพัฒนาองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.สุदारรรณ สมใจ และ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ให้การต้อนรับ ที่ รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 2 เมษายน 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15727

Col.Inch: 18.44

Ad Value: 28,582

หน้า: 4(กลาง)

PRValue (x3): 85,746

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เกษตรคืนถิ่น

## เรียงคน มาเป็นข่าว



**เกษตรกรคืนถิ่น** - กรมชลประทาน เตรียมมอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนต้นกล้าเกษตรกรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน ให้กับบุตรของเกษตรกร เป็นปีที่ 4 โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ, ประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน, จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีม.เกษตรฯ, ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ผอ.สถาบันพัฒนาการชลประทาน และผอ.วิทยาลัยการชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการชลประทาน ปากเกร็ด



## กสส.ปลื้มชาวเชียงใหม่ขานรับสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดจริงใจขายได้ 2 หมื่นบาทต่อวัน

ภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยผลักดันให้สินค้าที่เกษตรกรผลิตมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อีกครั้ง ดังเช่นที่ตลาดจริงใจจามาร์เก็ตที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ที่ได้นำผลผลิตให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผ่านรูปแบบการจัดตลาดที่สะอาด เป็นระเบียบน่าเดินชมสินค้าและบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมในวันหยุดสุดสัปดาห์

นายวิชาญ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดจริงใจจามาร์เก็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นตลาดของภาคเอกชนที่ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตจากสวนของตนเองมาจำหน่าย หนึ่งในนั้นสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นช่วยทราโย เป็นกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด นำผลผลิตของสมาชิกมาวางจำหน่าย และได้รับการตอบรับอย่างมากเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และผักอินทรีย์ เป้าหมายต่อไปคือส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาชีพให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 1 แสนบาท โดยทางกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นช่วยทราโยได้นำมาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปข้าวอินทรีย์ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและช่วยเพิ่มมูลค่าได้อย่างน่าพอใจ

ทั้งนี้ กรมมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรือผักปลอดภัย แม้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นทำยากในช่วงเริ่มต้นและต้องใช้เวลา แต่ถือเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่รักสุขภาพ โดยกรมวิชาการเกษตรจะเป็นหน่วยงานที่เข้ามาตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ หรือให้รับรองแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจผลผลิต ซึ่งการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยกำลังเป็นเทรนด์ของโลก ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็มีแผนงานโครงการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เช่นกัน ในส่วนของกรมได้ส่งเสริมให้

ผลิตและเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ นางสาวมณีนุชา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เริ่มต้นไว้ ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่ส่งเสริมสมาชิกทำเกษตรอินทรีย์กระจายไปหลายจังหวัด ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เสริมมาเลี้ยงครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นพวรรณ ทิพวงศ์ กรรมการกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นช่วยทราโย อ.สันกำแพง เปิดเผยว่า ทางกลุ่มได้ส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์และนำมาแปรรูปเป็นแป้งข้าว รวมถึงจำหน่ายผักอินทรีย์ เช่น ผักหวาน คื่นห่าน ผักกูด ผักสลัด และเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และผลผลิตอาหารโปรตีนทางเลือก เช่น การเลี้ยงแมลงจิ้งจอก ปัจจุบันกลุ่มได้นำวัตถุดิบที่กลุ่มผลิตได้มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสามารถที่เก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นานหรือแปรรูปในช่วงที่ราคาตกต่ำ โดยกรมสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์และฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตฯ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 อาทิ เครื่องบดแป้ง เครื่องผสมแป้ง เครื่องรีดแป้ง หม้อต้มแป้ง

“กลุ่มเสนอขออุปกรณ์เหล่านี้เพราะต้องการนำมาแปรรูปข้าวอินทรีย์ที่กลุ่มผลิต โดยเราได้ผลิตเป็นแป้งข้าวจากเดิมขายได้ กก.ละ 50 บาท เมื่อผลิต



เป็นแป้งข้าว ขายได้ กก.ละ 120 บาท โดยข้าว 1 กก.ทำแป้งข้าวได้ 800 กรัม แนวคิดนี้เกิดจากทางกลุ่มไปเจอลูกค้าที่เป็นกลุ่มเซฟ ซึ่งให้ผลิตแป้งข้าวส่งร้านขนมชื่อดังที่กรุงเทพฯ ที่ทำเค้กและเบเกอรี่จากแป้งข้าว ต่อมากลุ่มได้ทดลองนำแป้งข้าวอินทรีย์มาผลิตเป็นเส้นพาสต้าเส้นสด จะได้เส้นที่เนื้อสัมผัสเหมือนกับเส้นพาสต้าจากแป้งสาลี เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือมาแปรรูป ขณะนี้ลูกค้าก็เริ่มติดใจหลายคน บอกว่าให้ทำอบแห้งจะได้ซื้อเก็บไว้นานๆ ปัจจุบันเริ่มทำเส้นพาสต้าผสมแมลงจิ้งจอกที่มีโปรตีนสูงและ



แปรรูปเป็นคูกี้แมลง ซึ่งแมลงจิ้งโง่ ทางกลุ่มเลี้ยงเอง โดยอาหารที่ใช้เลี้ยง คือพืชผักอินทรีย์ในแปลงของสมาชิก”

ปัจจุบันกำลังแปรรูปผักเคลอินทรีย์ เป็นผงผักเคล ซึ่งสมาชิคนิยมปลูกกันมาก เพิ่งเริ่มทำไม่ถึงเดือน แต่มีลูกค้ามาติดต่อขอซื้อกันล่วงหน้าแล้ว ผงผักเคลสีและรสเหมือนกับชาเขียว แต่คุณค่าทางอาหารสูงมาก และกำลังได้รับความนิยมในตลาดรักสุขภาพเช่นกัน เมื่อผลิตแล้วก็ให้ลูกค้าที่เป็นเซฟเบเกอร์รี่ทำขนมผลออกมารสชาติดี สีสวยลูกค้าถูกใจ การผลิตใช้ผักเคลประมาณ 10 กก. จะได้ผงผักเคลประมาณ 1 กก. ราคาจำหน่าย 8 พันบาทต่อกก. ขนาด 60 กรัมราคา 364 บาท หากขายใบสดขายได้ กก.ละ 100 บาท

สำหรับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด จัดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2546 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจ 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตผล (รวบรวมข้าวเปลือก) ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตสินค้า สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูปเป็นข้าวกล้องเพื่อจำหน่าย ผลผลิตหลักของสมาชิกคือ พืชผักอินทรีย์ตามฤดูกาล ช่องทางการตลาดของสมาชิกสหกรณ์ประกอบไปด้วยตลาดชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย แม่ใจ และตลาดจริงใจมาร์เก็ต ซึ่งจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ มาจำหน่ายในตลาดจริงใจมาร์เก็ต มี 6 ราย จากอำเภอพร้าวและดอยสะเก็ด รายได้เฉลี่ย 5,000 ถึง 20,000 บาท/วัน/ราย ทั้งนี้ สหกรณ์ดูแลสมาชิกในด้านความรู้พื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ด้านมาตรฐานของฟาร์ม เช่น ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ในการใช้พันธุ์พืชอินทรีย์และมีแหล่งที่มา มีใบรับรอง รวมทั้งมีการจัดทำระบบตามสอยย้อนกลับ (QR Code) มีระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นเครื่องรับประกันในคุณภาพผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์





จับต่าบ้นหุนมือบไล้ “บักตุ้” ...๐๐... เมื่อบคนชื้อ “ตุ้” จตุพร พรหมพันธุ์ จะค้มแบ้กलगถนนอีกคร้ง ตั้งธงชื้อเรียกร้องชื้อเด็ยว คื้อ ไล้ “บักตุ้” พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอบชา อันเป็นลิ่งที่ “ตุ้” พุดแนะมือบเด็กมตลอบดว้ให้หตเหลือชื้อเรียกร้องเพ็ยงชื้อเด็ยว แต่เมื่อบมือบเด็กมไยไฟและยีนกรานแบกเออชื้อเรียกร้องเก็ยวกับสถอบนบไปดว้ย จนตอบนนี้ก็เห็นอยู่ว้ว พากันเดินชื้อคุกระนอว แลมมือบก็ ร้อยทรอบฟ้อไปเร็ยอยๆ...๐๐... แต่ในจ้งหวะที่มีมือบเด็กเร็มโรยรอ “มือบชรอ” ก็ชื้อมอมาแตะมือ อันที่จ้งรึ ก็ถื้อวอ มอถูกทองที่เด็ยว ยึดชื้อเด็ยวและเดินไปสื้อเป้หมอยแม้จะต้อบสื้อกับกระแสควอนยิม “คนละคร้ง” และ “เรอชนะ” ที่อ้อม “บักตุ้” อยู่ในชณะนี้ ...๐๐... แต่เร็ยงของเร็ยง การตั้งวงรวมกลุ่มสอม่คคืชมนุมนนั้น จะเหลือมवलชนที่เออด้วยกับ “ตุ้” สักเท้หออไร้ และจะได้ “น้้ำมัน” มอหอยดให้ชบวน การช้นเคล็อบนได้เท้หออไร้ อันนี้ก็ต้อบคอบดูกัน เพระวอากันว้ว ที่ “ตุ้” ต้อบรึเท็รึน ก็เพระต้อบการต้อบรอบเร็ยงคคืควอม แต่หอกมไม่มี “ฟ้อยก-แม้ยง” ก็ยอกที่ฝึนของตุ้จะเป็นจ้งรึ ...๐๐... ในชณะที่ธนอทรจ้งรุ่งเร็ยงกัจ ประธอนคณะก้วอหน้า ที่ไปรยงนอตัวต้อบพนักงน สอบสวนตามหมอยเร็ยงคคืค.112 ปมไล้ฟ้สวคชึนพระรชทอน กระทอบสถอบน แม้กอบนหน้านี้ส้านวนนที่ กระทอวงดื้อีเอส ฟ้องต้อ “ธนอทร” จะยอกไปแล้ว แต่ครอวนี้ ก็ต้อบมอลันว้วจะรอบดโอม หรือจะต้อบเด็ยวคยอหน้าบ้ลล้งก้...๐๐... จู่ก็มิดรอมอ ว้วธฐบอลจะ “รึดเล็อบดกับปู” เตรียมชึนภอษีมูลค้หเพิ่ม หรือ Vat เร็ยงนี้ ออคมเด็มพิทโยไฟลิสฐฐ รัฐมนตรึว้วการกระทอวงการคล้ง ยึนยันไม่มีการพิจอรณอปรับเพิ่มอ้ตรอภอษีใดๆ รวมท้งอ้ตรอภอษีมูลค้หเพิ่ม (แเวต)



โดยการเก็บ แเวต อัตรา 7% จะครบกำหนดสิ้นเดือนกันยายนนี้ และ จะขยายอัตราเดิมออกไปอีก 1 ปี “ในช่วงนี้จะไม่มีการเพิ่มอัตราภาษีแเวต จะต้องให้การปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบ แล้วเสร็จก่อนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง โดยให้ระยะเวลา 1 ปี” ...●●...  
**ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์** นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ และการเมือง ชี้ว่าหากรัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากกำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัวหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผลกระทบที่ตามมาจะเกิดกับผู้มีรายได้น้อยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นฐานที่มีค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม เห็นว่าควรจะไปปรับเพดานก่อนนี้ สาธารณะที่ปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 60 % ของ GDP มากกว่า ...●●... หมึงแก๊งแห่งวงการรีเทล “**แฉ้ว**” **ศุภลักษณ์ อัมพพ** นำทัพเดอะมอลล์ กรุ๊ป สู้ดิจิทัลคอมเมิร์ซเดินทางออกอเมริกาแนลเต็มรูปแบบ เปิดตัว **MONLINE.COM และ GOURMETMARKETTHAILAND.COM** ให้ลูกค้าทั่วประเทศได้ช้อปสินค้าจากเดอะมอลล์ ดีเอ็มโพเรียม ดีเอ็มควอเทียร์ และสยามพารากอน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงปลายนิ้วแบบ “**คลิกเดียวถึงห้างฯ**” สวากช้อปออนไลน์เตรียมคลิกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.64 เป็นต้นไป ...●●... **ยูบิลลี่ ไดมอนด์** เดินทางส่งมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อลูกค้าคนสำคัญในงาน **The Ultimate Watch Fair** ที่โรบินสัน แฟชั่น ไอซ์แลนด์ เริ่มแล้ววันนี้ถึงวันที่ 6 เม.ย. ที่บริเวณ Center Court ชั้น 1 ภายในงานจะได้พบกับสินค้ามากกว่า 5,000 รายการ พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% สินค้าคอลเลกชั่น Masterpiece และเพชรกระจัดราคาพิเศษ สำหรับ ไดมอนด์เลิฟเวอร์มาชมช้อปและพิเศษสุดเฉพาะลูกค้ายูบิลลี่ ไดมอนด์ รับเพิ่มคะแนน The1Card สูงสุด 240,000 คะแนน พร้อมพบกับ สิทธิพิเศษอีกมากมาย ...●●... **เซ็นทรัล อุดรธานี** ชวนเที่ยวงาน ‘**Juicy Mangoes Week 2021**’ เทศกาลรวมมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในอุดรฯ พร้อมช้อปจุใจกับกองทัพมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรด

ดีที่สุดของไทย เริ่มแล้ววันนี้ - 4 เม.ย. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ...●●... ชาวสังคมทั่วไป ประจำวันศุกร์ที่ 2 เม.ย. เวลา 08.30 น. **สถาบันรับรองคุณ ภาพสถานพยาบาล** ร่วมกับ **กรมการแพทย์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ** จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำร่องการประเมินและรับรองเครือข่าย **“ระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน”** ที่ห้องเจมินี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... 13.30 น. **นราพัฒน์ แก้วทอง** ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน **“Mango of SIAM ที่ สุดแห่งมะม่วงไทย ถูกใจทั่วโลก”** มหัศจรรย์งานเทศกาลมะม่วงแห่งปีที่ทุกคนรอคอย ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ...●●... 14.00 น. **ดร.สาธิต ปิตุเตชะ** รรมช. สาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการพยาบาลในระบบสุขภาพปฐมภูมิ จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี ที่ห้องจูปีเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 ศรีพระราม



**ballsiam@hotmail.com**

“สิงหนก” กลับมารับใช้ผู้อ่าน  
ทางคอลัมน์ “ทดสอบเวลาเจ็บ” ฟุตบอล  
สยาม รายวัน ที่อยู่ได้ชายคา นสพ.

สยามกีฬา รายวัน พลาณภาพสื่อสิ่งพิมพ์กีฬา เจ้าแรกเจ้าเดียวของไทย “กัมมุนา  
วัตตติ โลโก” สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทำอย่างไรได้อย่างนั้น กับ  
มนุษย์ที่ต้องเลือกเอาเองว่า ต้องการจะเป็น “สัตว์ประเสริฐ” หรือ “เดรัจฉาน”  
... ● ...ฟุตบอลไทยรุดมกันไปแล้ว โดยเฉพาะฟุตบอลลีก ไทยลีก 1 บีจี ปทุม  
อดทำสถิติแชมป์ไร้พ่าย เพราะนัดสุดท้ายบุกมาแพ้ เอสซีจี เมืองทอง ส่วน  
ทีมสุดท้ายที่ตกชั้นตาม ระยอง กับ ตรารัต ไปนั้น ต้องขอแสดงความเสียใจ  
กับสาวก “ค่างดาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ที่นัดสุดท้ายดันพลาดท่าบุกไปแพ้  
สุพรรณบุรี นั่นเอง ทั้งๆ ที่หากบุกมาเสมอได้ก็จะรอดตกชั้น โดยล่าสุดเมื่อ  
31 มี.ค. 64 “โค้ชอัน” สุรพงษ์ คงเทพ ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งกุนซือ  
ใหญ่ของทีมไป... ● ...ส่วน 3 ทีมตกชั้นไทยลีก 2 ไปเล่นไทยลีก 3 เป็น  
ศรีสะเกษ, อุทัยธานี และ สมุทรสาคร ขณะที่แชมป์เป็นของ หนองบัว  
พิจัญ รองแชมป์เป็น เชียงใหม่ ยูไนเต็ต ส่วนอีกทีมจะเป็นใครต้องรอดัน  
ผลเพลย์ออฟ นั่นเอง... ● ...วันเสาร์ที่ 3 เม.ย. 64 นี้ รอดันกันว่าทีมไหนบ้าง  
4 ทีมจะผ่านเข้ารอบรองฯ ของถ้วยช้าง เอฟเอ คัพ ได้ บุรีรัมย์ พบ เอสซีจี  
เมืองทอง, สิงห์ เชียงราย พบ เมืองกาญจน์ เตะ 6 โมงเย็น ส่วน 2 คู่ เตะ  
9 ทุ่ม นั้น แบล็คค็อก พบ ราชบุรี และ ชลบุรี พบ ตรารัต รอบรองฯ เตะ 7  
เม.ย. รอบชิงฯ เตะ 11 เม.ย. ... ● ...ผลงานดีผิดหูผิดตาในปีี้ กับรายการ  
ฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่น 16 ปี ทั้งๆ ที่แบกอายุทีมอื่นฯ  
อยู่ 1 ปี เพราะอายุไม่เต็ม 16 ปี นอกจากไอ้หนูนักเตะรุ่นอายุ 16 ปี ของ  
“สวนนนท์” ชุดนี้ผีเท้าจะไม่ธรรมดา เล่นกันแบบทีมเวิร์กรู้จักกันเป็นอย่างดี  
ดีแล้ว อีกอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ กิ่นและประสบการณ์ในการทำทีมของ  
“โค้ชเอก” เอกวิทย์ บุญพามา หนุ่มเมืองเลย นั่นเอง รู้มาว่า “โค้ชเอก” มี  
สูตรสำเร็จ รับฟังความคิดเห็นของน้องๆ นักเตะรุ่นลูกนั่นเอง... ● ...ไม่รวมถึง  
การที่ทีมชุดนี้ได้กลุ่มผู้ปกครองที่เหนียวแน่น ตามเชียร์ให้กำลังใจบุตรหลานตัว  
เองโดยตลอด และที่สำคัญที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกซะจากการสนับสนุน  
เป็นอย่างดีจาก ประธานชมรมฟุตบอล รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  
อย่าง “เสี้ยงถึง” ไพศาล สุขวงศ์วิวัฒน์ และบุตรชาย “หมวดอะตอม”  
ร.ต.ท.ณัฐบุคลย์ กลีบบัว ในฐานะศิษย์เก่านั่นเอง ที่ดูแลทีมอย่างดีมาตลอด



นับสิบปี... ● ...พูดถึง “เสี่ยถั่ง” แล้ว เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เพิ่งมีโอกาสได้ต้อนรับมหามิตร “เสี่ยอัน” บิดพัฒน ธนเลิศวราภิตต์ และภรรยา ภาวินนิ อธิ์ฤทธิมีชัย พร้อมบุตรชาย 2 คน ลูกสะใภ้ พร้อมพรรคพวกอีกก๊วนใหญ่ ณ รร.รามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ ย่านเจริญกรุง เลยทราบมาว่า มาดูสถานที่เตรียมจัดงานแต่งงานให้กับบุตรชายของ “เสี่ยอัน” ในช่วงปลายปี เดือน พ.ย. 64 นั่นเอง... ● ...ส่วนใครอยู่หาดใหญ่ หากมองหาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว ขอแนะนำโครงการ **De Brother Beyond Living** บริษัท เดอ บราเธอร์ ปียอนด์ ลิฟวิ่ง โครงการที่อยู่อาศัยดีมีคุณภาพที่ล้ำค่าราคาไม่แพง โดยกำลังเตรียมจะเปิดโครงการใหม่ เร็วๆ นี้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 09-0568-4554 รับประกันไม่ผิดหวัง บอกได้ว่าคุ้มค้ำกับเงินที่จ่ายไปแน่นอน ทั้งตัวบ้านและที่ดิน ที่รู้ราคาแล้วจะต้องร้องว้าวๆๆ... ● ...“สิงหนก” ขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณแทน **ท่านยศกร ปวงสุข** ผอ.โรงเรียน ไปยังครอบครัว “ถั่งดอกบัว” โดย “ซ้อปู้ย” สูดากาญจน์ กลีบบัว ซีอีโอ บ.พี.อี.คอนเทนเนอร์ ชัพพลาย, บ.สิริไพศาล โฮลดิ้ง จำกัด, “ซิโก้” ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ประธานมูลนิธิซิโก้, มูลนิธิ ย.โยง เอกชัย นพจินดา, “ป๋อง” รณรงค์ หงส์อินทร์ อดีตนักเตะ ธ.กรุงไทย, “วุฒิ” ชัยวุฒิ วัฒนะ, “อาร์ม” ไอพาร ลิมลัมพันธ์สันติ ที่ร่วมอนุเคราะห์อุปการณีกีฬา มอบให้กับน้องๆ หนู รร.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม ต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร มา ณ โอกาสนี้... ● ...บรรทัดนี้ขอแสดงความยินดีไปยัง “นายกแดง” ลัมฤทธิ ด้วงโสณ ประธานชมรมฟุตบอล จ.นนทบุรี ที่ได้รับวางใจจากพี่น้องชาวไทรน้อย เลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรน้อย อีกครั้ง หลังก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วลาออกเพื่อลงเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร หากไม่ได้เป็นคนทำงานจริงจัง ใจซื่อ มือสะอาด มีหรือที่จะได้รับความไว้วางใจจากคนไทรน้อยให้เข้ามารับตำแหน่งอีกสมัย... ● ...ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงมีแต่มิตรทุกวงการ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่วงการมีสีให้ความเอ็นดู เพราะเป็นคนใจถึงฟังได้ สกกับเกิดที่ เมืองเก็นร้อย จ.ร้อยเอ็ด สำหรับ **ชัยยนต์ สมภูงา** ประธานบริหาร บ.เอสซีพี กรุ๊ป บริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อดังนั่นเอง ใครต้องการสร้างอะไรโปรเจกต์ใหญ่หรือเล็ก “เสี่ยยนต์” ไม่เลือกงาน สนใจติดต่อผ่านมาทาง “สิงหนก” ได้เลย... ● ...ใครกำลังมองหา คูลเลอร์ ไว้ใส่น้ำแบบเก็บความเย็นได้หลายวันผลิตจากพลาสติกอย่างดี มีหลายสีให้เลือก ที่สำคัญคงทนและราคาถูกกว่าสแตนเลส ที่มีจุดอ่อนคือเก็บความเย็นได้ไม่นานเท่า กับ คูลเลอร์ ตรา “ถั่งดอกบัว” หรือจะมองหาเตารีดไอน้ำอุตสาหกรรม, ผลิตภัณฑ์กำจัดตะกรัน, ใต้อริผ้า ติดต่อบริษัท “บิกเป่า” สายยนต์ นิกอู่ันจิตต์ โดยเฉพาะคูลเลอร์ หากนำไปถวายวัดหรือบริจาคโรงพยาบาล

สถานศึกษา รับรองใครได้ใช้ก็ต้องบอกว่า “สาวไม่ถึง” เพราะมันสุดยอดนั่นเอง  
แน่นอน สนใจสอบถามได้ที่ 08-1841-1146... ● ...ขอแสบปี เบิร์ดเคย์ วัน  
คล้ายวันเกิดย้อนหลัง ครบ 79 ปี แต่ท่าน **ดร.สุนงนาท** ผอ.รร.พิชญศึกษา  
ภริยาท่าน **ศ.ดร.ธีระ สุตะบุตร** อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ  
คุณแม่ของ “บิกนต” **อ.ธัญ สุตะบุตร** เมื่อ 29 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา ขอให้ท่าน  
มีสุขภาพแข็งแรง กิจการเจริญก้าวหน้า ๆ นะครับ... ● ...จริงเท็จอย่างไรไม่รู้  
แต่ได้ยินมาว่า อดีตนักเตะโอสถฯ, เมืองทอง และอีกหลาย ๆ ทีมที่วันนี้ทำ  
อะคาเดมี่เป็นของตัวเอง ชื่อ “**ภุริ อะคาเดมี่**” ที่ล่าสุดเพิ่งจะได้ไปทำเยาวชน  
ให้กับ **โปลิศ เทโร** รอทำศึกยูธลีก และ ช้าง จูเนียร์ และกำลังจะเนรมิต  
สนามของตัวเองทำอะคาเดมี่ ราว 15 ไร่ กำลังจะได้รับโอกาสพิสูจน์ในการทำ  
ทีมชาติระดับเยาวชนรุ่นเล็ก เขาเป็นว่า รอให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ  
ดีกว่า... ● ...ขอแสดงความเสียใจกับ “**พ่จุ่น**” **จรรยา วานิชชา** ที่เสียภรรยา  
**คุณวัชรินทร์ วานิชชา** ไปอย่างไม่มีวันกลับ พิธีสวดพระอภิธรรม จะมีถึง  
วันอังคารที่ 6 เม.ย. 64 ประชุมเพลิง วันพุธที่ 7 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น.  
ณ วัดหัวลำโพง ศาลา 1... ● ...ปีนี้น่าจะประเดิมกิจกรรมแรกด้วยการจัดอบรม  
และสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสิน ระดับชาติ คลาส เอ ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 64  
นี่ เป็นกิจกรรมแรก หลังทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้มี  
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ไปเมื่อ 30 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา  
ณ รร.สยามแอทสยาม ดีไซน์ ไฮเทล กรุงเทพ โดยมี **พรสวรรค์ กำลังเอก**  
นายกสมาคมฯ, **พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ** เลขาธิการ, ประธานเทคนิค พร้อม  
คณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมอย่างอบอุ่น ผู้ตัดสินสามารถเข้าไปเช็คชื่อ  
ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Thai Footvolley... ● ...โอกาสทองมาถึงแล้วสำหรับใช้  
หนุ่มอายุ 11 ปี “**ฉลามชลจูเนียร์**” เปิดคัดเลือกเยาวชน รุ่น ยู-11 วัน  
เสาร์ที่ 3 เม.ย. นี้ เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น., รอบที่ 2 คัด  
เลือกวันอาทิตย์ที่ 4 เม.ย. 64 ที่สนามชูปเปอร์ดราagoon ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์คัดเลือกในรอบ  
ที่ 2 เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่มาคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 07.30-09.00 น. และ  
เริ่มทดสอบฝีเท้าตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป เอกสารประกอบการสมัคร  
1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง, 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้  
เข้าคัดเลือก รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ผู้ปกครองที่พา  
มาทดสอบฝีเท้า และเบอร์ติดต่อ ให้เรียบร้อย จำนวน 1 ใบ (กรุณาเตรียม  
เอกสารมาให้พร้อม หน้าสนามไม่มีจุดรับถ่ายเอกสาร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
Line ID : chonburi\_amc... ● ...

“สิงห์นัก Hk vp 9”



# บุคคล แนวหน้า

“อุดมการณ์มั่นคง ตรงไป ตรงมา หนังสือพิมพ์แนวหน้า [www.naewna.com](http://www.naewna.com)”  
แน่นด้วยสาระข้อเท็จจริง ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง พร้อมผลึกพา  
ที่แม่นยำรวดเร็ว ฉบับนี้ “ไม้หน้าสาม” ขอ “สาแก่ใจ” ย้อนหลังกับผล  
การเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” ทั่วประเทศเมื่อวันที่  
อาทิตย์ที่แล้วที่ไม่แตกต่างไปจากการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มติ  
ปวงชนชาวไทยแสดงออกชัดเจนไม่สังขมกรรมกับแก๊งก๊วนกาเหว่าที่ชอบอ้าง  
ประชาชนเข้า สาย บ่าย ค่ำ ร่ำไป เพราะคนไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน  
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เมื่อก๊วนกาเหว่าเปิดหน้าสนับสนุน “3 กีบ  
ถ้อยสฤล” ไฮต์ปาร์กหยาบกายล่งละเมียดพาดพิงจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูง  
อย่างรุนแรงเถลไถลชวนเซไปทางโน้นที่ทางนี้ที่กล่าวความเท็จหลายประเด็น  
อันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดกับพี่น้องประชาชน... ■■■ “ข้อ-พรรณิการ์  
วานิช” อดีตบัณฑิตรัฐศาสตร์จามจรี จุฬาฯ ที่เคยถ่ายภาพล้อเล่นกับพระบรม  
ฉายาลักษณ์ขณะสวมใส่ครุยจุฬาฯ จุง “ดีออกปอก - ปิยบุตร แสงกนกกุล”  
ผู้คลังไคล “ปฏิวัติฝรั่งเศสช่วงค.ศ.1700-1793” ชักชวน “เนติวิทย์  
โชติภทรไพศาล” ผู้ชนะการเลือกตั้งได้เป็น “นายกองค์การบริหารสโมสร  
นิสิตจุฬาฯ” (อบจ.) ปลดแอกพลิกประเพณีพลิกโฉมจุฬาฯที่เป็นธรรมเนียม  
ปฏิบัติมายาวนานเพื่อให้ชาวจุฬาฯทันโลกไม่โง่งมงายดังก่อน อาทิ ยกเลิก  
เครื่องแบบนิสิตจุฬาฯ ยกเลิก “ระบบโซดัส - soys” ที่ย่อมาจากภาษาอังกฤษ  
5 คำคือ Seniority (ความอาวุโส) Order (ระเบียบ) Tradition (ประเพณี)  
Unity (ความสามัคคี) และ Spirit (จิตวิญญาณ ความมีน้ำใจ) เป็นการเคารพ  
อาวุโสซึ่งชาวจุฬาฯยึดถือเป็นคำขวัญประจำสถาบัน และถ่ายทอดอุดมการณ์  
ผ่านบทเพลง “เกียรติภูมิจุฬาฯ” ยกเลิกพิธีรับน้องใหม่ และเลิกฟุตบอลประเพณี  
“จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์” ซึ่งด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ที่กระทำกันมากกว่า 8 ทศวรรษ... ■■■ อย่าสำคัญตนเป็น... “เทวดา” สมุน  
สามตะกร้า ผลผลิตจากต้นไม้พิษเยี่ยง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่นำพาพรรค  
อนาคตใหม่ หมดอนาคต จนนำไปสู่ความหายนะ “ปล่อยเงินกู้ให้พรรค-  
ชุกหั้นสื่อมวลชน” ถูกจับได้ไล่ทันก็ออกอาการ “แท้เป็นพระ ขณะเป็นมาร”  
จนสังคมและบ้านเมืองเป็นอย่างที่เห็น... ■■■ กลุ่มนักการเมืองที่อวดอ้างยกตน  
เป็นคนรุ่นใหม่ ทว่า พฤติกรรมยังคงเก่าไม่ต่างอะไรไปจาก “นักการเมืองที่เห็น  
แก่อำนาจวาสนาถึงประโยชน์เฉพาะหมู่คณะตนเอง” จนเกิดแย่งชิงแบ่งสรร  
ทรัพย์สินสมบัตินับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 มาถึงวันนี้ก็ออกอาการ  
สนับสนุน “มีอบมั่งมีมโนสารคณะราษฎร 2563” ภายใต้อิทธิพลลัทธิ 3 กีบ  
ปลุกปั่นเยาวชน-ประชาชนทำทนายพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญและประมวล  
กฎหมายอาญาให้ร้ายสถาบันเบื้องสูงอย่างหยาบกายถ้อยสฤลด้วยข้อความอัน  
เป็นเท็จบิดเบือน... ■■■ ล่าสุด “รังสิมันต์ โรม” สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรค



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 2 เมษายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14583

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 86.82 Ad Value: 78,138

PRValue (x3): 234,414

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

ก้าวไกล และโฆษกกรมการ(กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร บังอาจให้ข้อมูลเตรียมจะเชิญ “ผู้พิพากษาศาลฎีกา และประธานศาลฎีกา” มาชี้แจงกรณีการไม่ให้ประกันตัวแกนนำมีอบราษฎร... ■■■ “ไม้หน้าสาม” ไม่ใช่หนักกฎหมายมีความรู้เท่าทางอึ่งสงสัยว่า “รังสิมันต์” นักการเมืองผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติ และถูกหนีคนสำคัญของกยศ.(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ได้ทำการบ้านศึกษากฎหมายมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของกรมการจะมีอำนาจสั่งฟ้องก้าวไกลอำนาจตุลาการเยี่ยงนี้ได้หรือ ก้าวไกลแทรกแซงอำนาจฝ่ายตุลาการหรือไม่ ตรงให้หนัก... ■■■ เรื่อง همینทั้ง “อุจจาระหมาปนอุจจาระคน” กับกากขยะพิษอุตสาหกรรมยังคงเป็นความท้าทายของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้กำกับดูแลจะสาละวนกับนโยบาย “ตั้งรับ หรือ วัชหายล้อมคอก” ก็คงไม่เกิดผลดีต่อประเทศ และประชาชน โดยเฉพาะความปลอดภัยในด้านสุขภาพของคนไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแล ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม สารอันตรายและน้ำเสีย ยังคงมีให้เห็นอย่างกว้างขวางหลายพื้นที่ ทั้งบริเวณที่ร้างว่างเปล่าและที่สาธารณะในหลายจุดด้วยกัน ทั้ง “สมุทรปราการ - ระยอง - ชลบุรี - ปราจีนบุรี - จะเชิงเทรา และรวมถึง ปริมณฑลชายขอบกรุงเทพมหานคร” โดยมีการกระทำเป็นขบวนการ ก่อตั้งแต่การรับกำจัดกากของเสียอันตรายจากโรงงาน การขนย้ายไปสู่วัสดุรับบำบัดเพื่อออกใบอนุญาตขนย้าย และการนำออกไปทิ้งบริเวณสถานที่ที่ภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสถานที่สาธารณะแทนการบำบัดหรือกำจัดจริง และในบางกรณียังพบว่ามี การขนย้ายและทิ้งโดยตรงจากโรงงานผู้ก่อให้เกิดกากอุตสาหกรรมเอง... ■■■ อะไรคือแรงจูงใจของขบวนการลักลอบทิ้งขยะพิษเหล่านี้ คำตอบก็คือ “ธุรกิจมืดดำ” ที่กระทำการผิดกฎหมาย

เหล่านี้ มีประเดิมผลประโยชน์ก้อนโตสามารถสร้างเม็ดเงินกำไรจำนวนมหาศาลจากรายได้ที่แต่ละโรงงานจ่ายให้กับบริษัทผู้รับบำบัดสำหรับบริการกำจัดหรือบำบัด แต่บริษัทผู้รับบำบัด แต่กลับนำไปทิ้งโดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนค่าบำบัดใดๆ ซึ่งทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและผืนดินอันบริสุทธิ์ที่เป็นสมบัติสาธารณะของทุกคนจะต้องถูกสังเวียไปกับการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบนี้ เมื่อคนโลกเห็นแก่ได้ ทั้งบริษัทห้างร้าน โรงงานเอกชน และข้าราชการชั้นผู้น้อย ยังเพ่งเล็งผลประโยชน์จากความเป็นความตายของประชาชนคนไทยบนผืนแผ่นดินนี้ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมได้ **ดุลพินิจที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ** คือช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่นำไปสู่การทุจริตละเมิดกฎหมายจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในแวดวงขยะ همینๆ เน้าๆ เหล่านี้ไปเสียแล้ว “ไม้หน้าสาม” เชื่อว่า...ไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่ากรรม หรือใครจะหาญกล้าท้าทายกฎแห่งกรรมก็ลองดู จะช่วยกันกลบฝังขยะเน่าเหม็นไว้ได้พรม กลืนกิน

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: ศุกร์ 2 เมษายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14583

Col.Inch: 86.82 Ad Value: 78,138

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 234,414

คลิป: ชาว-ดำ

ผลประโยชน์ด้วยอำนาจมิชอบ ก็เหมือนการกลืนกินถ้ำไฟร้อนจะเสวยสุขหรือทุกข์ตรงคุณเกิด... ■■■ “ฝ่ายความมั่นคง” สะกิด “ไม้หน้าสาม” จับตา “ยุทธการจับตามือบ 4/4/64” ของ จตุพร พรหมพันธุ์ อดีตประธาน นปช.แดงทั้งแผ่นดิน” ที่ประกาศนำทัพแฟนคลับจับได้ นายกฤษณ์ งานนี้เข้าข่ายผู้แล้วรอยเหมือนเมื่อปี 2553 หรือไม่ว่า “เผาเลยครึ่งพี่น้อง ผมรับผิดชอบเอง” ท่อน้ำเลี้ยงกระสุนดินดำริเทิร์น เจ้าเก่าหน้าเดิมทั้งองค์กรต่างประเทศและคนแดนไกลที่เคยจ้วงวานเคลื่อนไหวเมื่อหลายสิบปีก่อน บางรายไปถือบวชถือศีลกินเจก็เตรียมประกาศสละผ้าเหลืองมาลุย เช่น อดีตกัปตันการบินไทย “อนิต พรหมสถิต” และหัวหน้าพรรคการเมืองสอบตคนักเคลื่อนไหวอย่าง “สาธิต อนุโมทามิ” ทว่า ยังไม่ถึงวันนัดหมายเลยไม่รู้หมู้อาจไม่รู้จะไปทิศทางใด คงต้องจับตากันดูต่อไปว่า มือบ 4 ขาของตุ๊ดตุ๋จะมีแสนยานุภาพตามราคาคุยไว้หรือไม่????... ■■■ ทิ้งท้ายด้วยเรื่อง “กัญชากัญชาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต” งานนี้ “บิกจ๊อน - อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” บรรยายพิเศษหลักสูตร บูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจ กัญชากัญชง ในหัวข้อ “ทิศทางเกษตรกรรมพืชกัญชากัญชง Future Food Future Crop กุญแจ ไบโประตุเศรษฐกิจแห่งอนาคต” ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ผู้สนใจเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว... ■■■

ไม้หน้าสาม

# กรมชลฯวางแผนจัดการน้ำรับมือหน้าฝน

- สททช.เปิดให้ยื่นจดทะเบียนตั้งองค์กร
  - ดึงภาคปชช.ร่วมแก้ปัญหา 'ท่วม-แล้ง'
- กรมชลประทานวางแผนจัดการน้ำช่วงหน้าฝน ก่อนสิ้นฤดูดูแล้ง เร่งชวมนาเพาะปลูกทุ่งบางระกำ เก็บเกี่ยวก่อน ส.ค. ปรับเป็นแก้มลิงป้องกันน้ำท่วม สททช.จัดตั้งองค์กร-ผู้ใช้น้ำต้องยื่นจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ มั่นใจช่วยแก้ปัญหา 'ท่วม-แล้ง'

นายธนกร สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวว่า เหลือเวลาอีกเพียง 30 วันเท่านั้นจะสิ้นสุดฤดูแล้ง กรมจึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน โดยปรับแผนการเพาะปลูกในทุ่งบางระกำประมาณ 265,000 ไร่ เริ่มเพาะปลูกวันที่ 1 เมษายน เพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนเดือนสิงหาคม ที่กรมจะใช้ทุ่งบางระกำเป็นแก้มลิงรับน้ำส่วนเกินจากลำนายมเพื่อป้องกันอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย

นายธนกรกล่าวว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณใกล้เคียงกับปีก่อน ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกัน 38,348 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็น 50% ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 14,419 ล้าน ลบ.ม. แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการว่างงาน ส่งผลให้มีการเพาะปลูกนอกแผนเพิ่มขึ้นถึงจำนวน 2.79 ล้าน

ไร่ แต่ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหายเพราะมีการบริหารจัดการน้ำได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำว่า ปัจจุบันแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กร แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ สททช.จะเปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ เป็นต้นไป โดยองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมต้องมายื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ด้วยเช่นกัน "องค์กรผู้ใช้น้ำถือเป็นก้าวสำคัญซึ่งจะนำไปสู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยในอนาคต รัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นกลไกยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาหน้าท่วม-น้ำแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" นายสมเกียรติกล่าว